

KỶ HỌP THỨ NĂM, QUỐC HỘI KHÓA XV...

(Tiếp theo trang 1)

Tiếp tục chương trình kỳ họp thứ năm, Quốc hội khóa XV, sáng ngày 9/6, Quốc hội thảo luận tại tổ về dự án Luật Đất đai (sửa đổi). Đồng chí Ngô Đông Hải, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Bình cũng các đại biểu tham gia thảo luận tại tổ 10 gồm Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh các Thái Bình, Hà Giang và Đồng Tháp.

Nghị quyết số 18-NQ/TW Hội nghị Trung ương 5 khóa XIII về tiếp tục đổi mới, hoàn thiện thể chế, chính sách, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý và sử dụng đất, tạo động lực đưa nước ta trở thành nước phát triển có thu nhập cao. Các quy định của dự thảo Luật phù hợp với quy định của Hiến pháp và các điều ước quốc tế, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về đất đai; tăng cường vai trò của cơ quan quản lý nhà nước về đất đai từ trung ương đến cơ sở.

Đự thảo Luật cũng đã làm rõ nguyên tắc định giá đất, giá đất thị trường, căn cứ định giá đất, thông tin đầu vào để xác định giá đất, các phương pháp định giá đất. Bổ sung quy định về tư vấn thẩm định giá đất. Theo đó, việc định giá đất phải bảo đảm các nguyên tắc: Phương pháp xác định giá đất theo nguyên tắc thị trường; tuân thủ đúng phương pháp, trình tự, thủ tục định giá đất; bảo đảm khách quan, công khai, minh bạch; bảo đảm tính độc lập trong các

khâu xác định giá đất, thẩm định giá đất, quyết định giá đất. Thông tin đầu vào để xác định giá đất theo các phương pháp phải bảo đảm giá đất được ghi trong hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đã được công chứng, chứng thực; giá đất trúng đấu giá quyền sử dụng đất mà không chịu tác động của các yếu tố gây tăng hoặc giảm giá đất đột biến, giao dịch có quan hệ huyết thống hoặc có những ưu đãi khác được ghi nhận trong cơ sở dữ liệu quốc gia về đất đai; đối với trường hợp chưa có thông tin giá đất trong cơ sở dữ liệu đất đai thì thu thập thông tin giá đất qua điều tra, khảo sát, thông tin về doanh thu, chi phí, thu nhập từ việc sử dụng đất theo thị trường.

tiếp thu các ý kiến góp ý, đã bổ sung 40 điều, bỏ 13 điều so với dự thảo trình Quốc hội tại kỳ họp thứ tư. Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Đặng Quốc Khánh cũng nêu một số vấn đề đại biểu đặt ra tại phiên thảo luận tổ liên quan đến bồi thường, hỗ trợ tái định cư, trong đó nhấn mạnh việc bồi thường phải bảo đảm cuộc sống tốt hơn về hạ tầng xã hội, hạ tầng kỹ thuật, sinh kế của người dân. Cơ quan chủ trì soạn thảo tiếp thu ý kiến của các đại biểu, trong đó quy định chi tiết hơn về nguyên tắc bồi thường, hỗ trợ tái định cư và phân cấp cho địa phương phải tiến hành điều tra xã hội học trước khi tiến hành bồi thường trong trường hợp thu hồi đất...

KỶ HỌP HĐND TỈNH GIẢI QUYẾT CÔNG VIỆC PHÁT SINH ĐỘT XUẤT...

(Tiếp theo trang 1)

Sáng ngày 9/6, tại hội trường Bộ CHQS tỉnh, HĐND tỉnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2021 - 2026 tổ chức kỳ họp giải quyết công việc phát sinh đột xuất. Dự kỳ họp có các đồng chí: Nguyễn Tiến Thành, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Khắc Thiện, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, lãnh đạo HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh; đại biểu HĐND tỉnh khóa XVII; lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể của tỉnh, các huyện, thành phố.

hợp cũng như báo cáo kết quả thẩm tra của các ban HĐND tỉnh; đề nghị HĐND tỉnh thông qua chức kỳ họp giải quyết công việc phát sinh đột xuất. Dự kỳ họp có các đồng chí: Nguyễn Tiến Thành, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Nguyễn Khắc Thiện, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, lãnh đạo HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh; đại biểu HĐND tỉnh khóa XVII; lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể của tỉnh, các huyện, thành phố.

ra. Tập trung xây dựng Khu kinh tế Thái Bình thành trọng điểm, động lực phát triển kinh tế, thu hút mạnh mẽ đầu tư vào tỉnh. Hoàn thành một số công trình, dự án trọng điểm tạo niềm tin, định hướng thu hút các dự án đầu tư. UBND tỉnh khẩn trương chỉ đạo triển khai thực hiện hiệu quả các nghị quyết, bảo đảm công khai, minh bạch, đúng quy định của pháp luật. Tiếp tục chỉ đạo rà soát, nghiên cứu, xây dựng và đề xuất sửa đổi, điều chỉnh, ban hành các cơ chế, chính sách trình HĐND tỉnh tại kỳ họp thứ sáu bảo đảm đúng thẩm quyền, theo quy định của pháp luật, phù hợp với thực tiễn. Lành tốt công tác bảo đảm an sinh xã hội cho người dân bị ảnh hưởng khi triển khai dự án. Thường trực HĐND, các ban và các vị đại biểu HĐND tỉnh phối hợp chặt chẽ với các cấp ủy đảng, Ủy ban MTTQ tỉnh và các tổ chức chính trị - xã hội tiếp tục tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra, giám sát; kịp thời góp ý và phối hợp chặt chẽ với UBND tỉnh, các sở, ngành, địa phương trong quá trình tổ chức thực hiện các nhiệm vụ. Đồng chí mong muốn các cấp, ngành, địa phương, đơn vị và nhân dân toàn tỉnh tiếp tục nêu cao tinh thần trách nhiệm, đoàn kết, sáng tạo, đồng sức, đồng lòng đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, nỗ lực phấn đấu thực hiện thật tốt các nhiệm vụ, giải pháp chỉ đạo, điều hành

CÁC NGHỊ QUYẾT ĐƯỢC THÔNG QUA TẠI KỶ HỌP:

- 1. Nghị quyết về phê duyệt bổ sung kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn nguồn ngân sách tỉnh giai đoạn 2021 - 2025 cho dự án đầu tư xây dựng tuyến đường bộ cao tốc Ninh Bình - Hải Phòng, đoạn qua tỉnh Nam Định và Thái Bình theo hình thức PPP;
- 2. Nghị quyết về phê duyệt chủ trương đầu tư dự án hạ tầng kỹ thuật khu trung tâm thành phố Thái Bình tại phường Lê Hồng Phong và phường Bồ Xuyên, thành phố Thái Bình;
- 3. Nghị quyết về phê duyệt chủ trương đầu tư dự án hạ tầng kỹ thuật khu cơ quan hành chính tỉnh tại phường Hoàng Diệu, thành phố Thái Bình;
- 4. Nghị quyết thông qua đồ án quy hoạch phân khu xây dựng tỷ lệ 1/2.000 khu công nghiệp Hưng Phú, huyện Tiên Hải, tỉnh Thái Bình;
- 5. Nghị quyết về phân bổ kế hoạch vốn sự nghiệp nguồn ngân sách trung ương hỗ trợ thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2023 tỉnh Thái Bình;
- 6. Nghị quyết về phân bổ kế hoạch vốn sự nghiệp nguồn ngân sách trung ương hỗ trợ thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững năm 2023 tỉnh Thái Bình.
- 7. Nghị quyết thông qua đề án xây dựng căn cứ hậu phương, căn cứ hậu cần - kỹ thuật khu vực phòng thủ tỉnh.

của các cấp ủy, chính quyền địa phương để thực hiện thắng lợi và phát triển kinh tế - xã hội năm 2023.

THU HIỆN

KIỂM TRA CÔNG TÁC BẢO ĐẢM AN TOÀN...

(Tiếp theo trang 1)



Kiểm tra trang thiết bị chữa cháy tại Đội Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ khu vực Thái Thụy.

trang bị bình chữa cháy xách tay, dụng cụ phá dỡ thô sơ. Thường xuyên rà soát, nắm chắc địa bàn cơ sở, nhất là công an cấp xã phải nắm rõ những thay đổi liên quan đến PCCC tại khu dân cư, nhà để ô, kết hợp sản xuất, kinh doanh do UBND cấp xã quản lý để đưa vào quản lý. Tổ chức diễn tập và thực tập phương án chữa cháy đối với khu dân cư có nguy cơ cháy, nổ cao, trong đó có huy động lực lượng, phương tiện của lực lượng dân phòng, lực lượng PCCC cơ sở trong khu dân cư bảo đảm theo chỉ tiêu đề ra.

Đoàn công tác đã kiểm tra thực tế công tác bảo đảm an toàn PCCC tại Công ty Cổ phần Green i-Park và Đội Cảnh sát PCCC và CNCH khu vực Thái Thụy.

THẢO GIỖ KHÓ KHĂN, VƯỚNG MẮC...

(Tiếp theo trang 1)

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh ghi nhận và đánh giá cao việc Cục Cảnh sát PCCC và CNCH, Bộ Công an và Công an tỉnh trong việc đồng hành cùng tỉnh và các đơn vị sản xuất, kinh doanh trên địa bàn tỉnh, kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc về công tác PCCC. Đồng chí mong muốn thời gian tới các đơn vị nghiệp vụ của Bộ Công an tiếp tục quan tâm, hỗ trợ Công an tỉnh Thái Bình về trang thiết bị, đào tạo nguồn nhân lực để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Đồng thời, đề nghị thông qua các buổi đối thoại, các doanh nghiệp nghiêm túc tiếp thu các hướng dẫn, gọi mời của đơn vị chức năng, chấn chỉnh kịp thời những thiếu sót và hoàn thiện quy trình giải quyết thủ tục PCCC, bảo đảm an toàn trong sản xuất, kinh doanh.

THÔNG QUA DỰ THẢO BÁO CÁO...

(Tiếp theo trang 1)

các đề án sản xuất nông nghiệp được triển khai thực hiện mang lại hiệu quả kinh tế cho nông dân và doanh nghiệp. Tốc độ tăng trưởng giá trị sản xuất bình quân giữa nhiệm vụ trong tình hình mới. Thu nhập bình quân đạt trên 53 triệu đồng/người/năm. Các lĩnh vực văn hóa - xã hội có nhiều chuyển biến tích cực. Quốc phòng, an ninh được giữ vững. Công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị được thực hiện đồng bộ. Một số chỉ tiêu đề ra trong Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện được thực hiện đạt và vượt như tỷ lệ xã, thị trấn có bí thư hoặc phó bí thư đảng ủy, chủ tịch UBND xã, thị trấn không là người địa phương; số tổ chức cơ sở đảng được đánh giá hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên; tỷ lệ thu ngân sách trên địa bàn; tỷ trọng thương mại, dịch vụ trong cơ cấu kinh tế...

SỐ ĐIỆN THOẠI TIẾP NHẬN CÁC THÔNG TIN VỀ DỊCH COVID-19

SỐ Y TẾ: 0969.851.212 0227.3640.786	TRUNG TÂM KIỂM SOÁT BỆNH TẬT TỈNH: 0931.581.292 - 0914.590.476 0227.3831.885
---	--

Tình hình dịch Covid-19 từ ngày 3 - 9/6

Việt Nam: Số ca mắc Covid-19 mới giảm
Từ ngày 3 - 9/6, cả nước ghi nhận hơn 3.190 ca mắc Covid-19, trong đó ngày 9/6 số ca mắc mới là 277 ca. Ngày 9/6, cả nước ghi nhận gần 30 bệnh nhân nặng phải thở oxy; 90 bệnh nhân được công bố khỏi bệnh. 7 ngày qua, Việt Nam không ghi nhận có ca tử vong do Covid-19.

Đến nay, cả nước đã thực hiện tiêm được hơn 266,4 triệu liều vắc-xin phòng Covid-19.

Thái Bình: Ghi nhận 18 ca mắc Covid-19 từ ngày 3 - 9/6
Từ ngày 3 - 9/6, Thái Bình ghi nhận 18 ca mắc Covid-19 mới, trong đó ngày 9/6 là 2 ca. Hiện có 7 bệnh nhân Covid-19 đang điều trị tại các cơ sở y tế trong tỉnh.
Tính đến ngày 9/6/2023, Thái Bình đã tiêm được hơn 4,365 triệu mũi vắc-xin phòng Covid-19.

HOÀNG LANH



Khu vực cách ly, điều trị bệnh nhân Covid-19 tại Bệnh viện Đa khoa Kiến Xương.

XÃ MINH PHÚ

Tổ chức lễ truy điệu và an táng hài cốt liệt sĩ Phạm Văn Dương

Xã Minh Phú (Đông Hưng), Cầu lạc bộ hỗ trợ gia đình liệt sĩ, Hội Chiến sĩ Thành cổ Quảng Trị năm 1972 tỉnh vừa tổ chức lễ truy điệu và an táng hài cốt liệt sĩ Phạm Văn Dương.

25/1/1976 trong khi làm nhiệm vụ truy quét tàn quân địch ở địa bàn biên giới Tây Nam của Tổ quốc. Hài cốt liệt sĩ Phạm Văn Dương đã được quy tập tại nghĩa trang liệt sĩ Thành phố Hồ Chí Minh. Thế theo nguyện vọng của thân nhân liệt sĩ, sau 47 năm hài cốt liệt sĩ Phạm Văn Dương được di chuyển về quê hương và an táng tại nghĩa

trang liệt sĩ huyện Đông Hưng. Đồng đảo cán bộ và nhân dân thôn Cao Phú, xã Minh Phú và các cựu chiến binh địa phương đã về dự lễ truy điệu, lễ an táng hài cốt liệt sĩ, thể hiện truyền thống "Uống nước nhớ nguồn" của dân tộc và tấm lòng tri ân liệt sĩ.

NGUYỄN CÔNG LIÊM
(Thành phố Thái Bình)

Phẫu thuật, cấp cứu kịp thời nam sinh bị vỡ lá lách do tai nạn giao thông

Bệnh viện Đa khoa Kiến Xương vừa tiến hành phẫu thuật, cấp cứu kịp thời cho một nam học sinh bị vỡ lá lách do tai nạn giao thông.

18x14mm, ranh giới tương đối rõ; khoang gan thận, lách thận có dịch; ổ bụng có nhiều dịch tự do, vỡ lách. Rất nhanh, Bệnh viện đã tiến hành xin hỗ trợ nguồn máu, bố trí kỹ mổ với hơn 10 bác sĩ, nhân viên y tế có chuyên môn cao nhất... để tiến hành phẫu thuật. Kịp mổ do bác sĩ Phạm Văn Quyết, Phó Giám đốc Bệnh viện làm trưởng kíp. Trong quá trình thực hiện phẫu thuật, các bác sĩ đã hút ra khoảng 2 lít máu trong ổ bụng của bệnh nhân, đồng thời tiến hành thắt động mạch lách, cắt lá lách đã bị vỡ. Bệnh nhân được truyền 1,5 lít máu và 1 lít huyết tương.

trên, bệnh nhân có thể tử vong. Bởi khi chuyển tuyến, bệnh nhân đối tu thể khiến mạch máu ổ bụng chảy nhanh hơn; các trình vận chuyển sẽ ảnh hưởng đến hệ tuần hoàn, họ háp... Vì thế, chỉ có cấp cứu tại chỗ mới có thể cứu sống được.

Hiện tại bệnh nhân đã tự thở, dịch dần lú ra ít. Bệnh nhân đang tiếp tục được theo dõi sức khỏe tại Khoa Hồi sức tích cực của Bệnh viện.

Từ trường hợp trên cho thấy việc nâng cao chuyên môn kỹ thuật ở tuyến huyện có vai trò vô cùng quan trọng đáp ứng kịp thời công tác cấp cứu, điều trị cho người bệnh, góp phần thực hiện ngày càng tốt hơn công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân.

NHƯ HOÀNG

PHẠM HƯNG
(Đài TTTT Kiến Xương)